

Từ tổ Hợp tác đến Hợp tác xã trồng

Lúa sạch My Hậu

Trong không khí nô nức phấn khởi của tiết trời vào xuân, người người, nhà nhà đang ra sức thi đua lao động sản xuất lập thành tích mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021, chúng tôi có dịp đến thăm HTX dịch vụ trồng lúa sạch My Hậu vừa mới ra mắt và nghe kể về quá trình hợp tác tạo dựng thương hiệu gạo sạch My Hậu.

➤ Bài, ảnh: Minh Hải

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Vĩnh Thạnh

* Hợp tác tạo dựng thương hiệu

Là người có thâm niên trong ngành kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, ông Dương Đình Vũ ở ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh đã nắm bắt được nhu cầu thị trường lúa gạo theo hướng nâng cao chất lượng và người tiêu dùng cần sử dụng sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ông Vũ đã cùng với những nông dân trong tổ liên kết sản xuất Số 2 ấp Vĩnh Phụng tiến hành thành lập tổ hợp tác (THT) sản xuất lúa sạch My Hậu vào tháng 12/2018 có 8 thành viên, diện tích sản xuất 30ha, ông Vũ được tin nhiệm bầu làm Tổ trưởng. Ông Dương Đình Vũ, nói: “Tôi thấy tác hại của việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tràn lan gây ô nhiễm môi trường và gây nguy hại đến sức khỏe con người nên tôi đã tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác theo phương pháp 1 phải 5 giảm, 3 giảm 3 tăng và đã áp

dụng vào canh tác, từ đó giúp tôi có thêm kinh nghiệm đứng ra triển khai kế hoạch và làm chủ quy trình canh tác sản xuất lúa sạch tại THT”.

Vượt qua những trở ngại, khó khăn ban đầu về sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, an toàn, từng bước giúp THT đi vào hoạt động ổn định, các thành viên ngày càng tin tưởng vào hiệu quả kinh tế khi chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống sang canh tác lúa không sử dụng phân, thuốc hóa học. Ông Phạm Ngọc Chúc, thành viên THT nói: “Trong những vụ sản xuất đầu tiên ứng dụng quy trình canh tác theo hướng hữu cơ, an toàn tôi còn nghi ngờ về hiệu quả, vì từ trước tới nay canh tác lúa phải bón phân, xịt thuốc thì lúa mới trúng, mới đạt năng suất nhưng dần dần được chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy trình canh tác mới, mặc dù năng suất không cao nhưng được về hiệu quả kinh tế, lúa bán được giá nên lợi nhuận

vẫn đảm bảo. Từ đó tôi cùng các thành viên mạnh dạn sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, an toàn”.

Theo ông Dương Đình Vũ, Tổ trưởng THT, quy trình canh tác lúa của THT rất nghiêm ngặt, ngay cả khâu ngâm ủ giống cũng không được sử dụng thuốc kích thích nảy mầm, sinh trưởng, cỏ dại thì xử lý trước khi gieo sạ hoặc thuê nhân công loại bỏ bằng phương pháp thủ công. Trong suốt quá trình canh tác chỉ bón lót phân Urê cỡ đầu tiên còn lại sử dụng phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh... Việc không dùng thuốc BVTV đã tạo ra sản phẩm gạo đảm bảo an toàn, giữ được hương vị tự nhiên, cơm dẻo thơm ngon. Để đưa sản phẩm ra thị trường và tạo dựng thương hiệu, THT đã gửi mẫu gạo nhờ cơ quan chức năng kiểm định chất lượng, kết quả đạt các tiêu chuẩn về dư lượng thuốc BVTV, sau đó liên hệ Cục sở hữu trí tuệ đăng ký bảo hộ thương hiệu

“gạo sạch My Hậu”, thuê cơ sở thiết kế logo, nhãn mác và in ấn bao bì, đóng gói... Đây chính là một bước đi táo bạo, khi từ một THT với quyết tâm khẳng định thương hiệu của mình, ngay từ buổi đầu thành lập bởi vì khi sản xuất theo quy trình gạo sạch thì năng suất sẽ không đạt như những hộ sản xuất theo tập quán cũ. Đó là vấn đề mà tất cả các thành viên đều quan tâm, nhưng với sự đồng lòng và cùng một suy nghĩ cho hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp của nông dân thời 4.0 đã thôi thúc những lão nông này thẳng tiến về một nền nông nghiệp sạch.

Nhớ lại buổi đầu, sản phẩm gạo sạch My Hậu chưa được người tiêu dùng biết đến nên sản lượng tiêu thụ chưa nhiều nhưng nhờ kiên trì tìm kiếm đầu mối tiêu thụ, sản phẩm gạo My Hậu từng bước được người tiêu dùng đón nhận. Ông Dương Đình Vũ, cho biết: “Tôi tìm đến rất nhiều nơi để chào hàng, không chỉ các cửa hàng ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận như: Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, thành phố Hồ Chí Minh mà cả các tỉnh giáp biên giới với Cam-pu-chia... Giờ đây có thể nói, sản phẩm gạo sạch My Hậu đang từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường, ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Thị trường chủ yếu hiện nay là ở thành phố Cần Thơ, Long An, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội”.

*** Từ Tổ hợp tác đến Hợp tác xã (HTX) dịch vụ trồng lúa sạch My Hậu**

Qua gần 2 năm đi vào hoạt



Đồng chí Đỗ Thanh Thảo - TUV - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện thăm cánh đồng của HTX My Hậu tại xã Vĩnh Trinh

động, THT trồng lúa sạch My Hậu đã có những bước tiến đáng kể, từng bước tạo dựng được thương hiệu hàng hóa và có chỗ đứng trên thị trường gạo sạch trong thành phố Cần Thơ và một số tỉnh thành. Nhằm tiến tới một bước cao hơn về tổ chức sản xuất, chủ động khâu tiêu thụ và tạo thêm nhiều sản phẩm gạo đặc trưng, mới đây HTX dịch vụ trồng lúa sạch My Hậu đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. HTX có 9 thành viên, vốn điều lệ 1,2 tỷ đồng, quy mô sản xuất 20ha. Tại đại hội thành viên lần thứ nhất đã thống nhất bầu ông Dương Đình Vũ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX. Bước đầu HTX triển khai hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực bơm tưới, làm đất, thu hoạch, cung ứng lúa giống chất lượng cao, cung ứng vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu sản phẩm lúa sạch cho các thành viên. Hiện tại My Hậu đang sản xuất 04 giống lúa gồm: ST24, Đài Thơm 8, lúa tím thảo dược và Hồng Ngọc. Mỗi năm HTX đưa

ra thị trường từ 60 - 70 tấn gạo, con số này chưa phải lớn nhưng với việc đảm bảo chất lượng như các thông số và tiêu chuẩn qua kiểm định My Hậu đang mong muốn mở rộng thêm diện tích đất trồng tăng sản lượng gạo sạch cung ứng ra thị trường. Ông Dương Đình Vũ, bày tỏ niềm lạc quan: “Với sự năng động, sáng tạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cùng sự đồng thuận của các thành viên, HTX nhất định sẽ phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh để mở rộng các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, cung ứng sản phẩm sạch cho thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng và phát triển quê hương”.

Một mùa xuân mới lại về! Chúc cho những người nông dân cùng những tổ chức kinh tế hợp tác tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ, bứt phá, góp phần vào thành quả chung của nền kinh tế huyện nhà trong năm mới Tân Sửu 2021 này./.